

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/๒๕๖๓



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอสารภี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๑๒๗๗๗

ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการพิจารณากลับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบโครงการตามฎีกาของราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายป่าบาง บ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลสันกลาง (เขตเทศบาลตำบลสันกลาง) อำเภอสันกำแพง เชื่อมบ้านป่าบางหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าบาง (เขตเทศบาลตำบลป่าบาง) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้ว อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานงบประมาณได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๗,๕๗๗,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเองโดยตรงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๕ กำหนดว่างบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนำไปให้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ ซึ่งมีเจตนาให้หน่วยรับงบประมาณขอตั้งงบประมาณตามความจำเป็นตามภารกิจของหน่วยงานและเพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดสรรงบประมาณกรณีเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกามีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ทุกข์ทรมาน ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรงบประมาณและพิจารณาตรวจสอบโครงการตามฎีกาของราษฎรที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมกิจการพิเศษจัดส่งมา เงินอุดหนุนดังกล่าวจึงเป็นงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การโอนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่สามารถกระทำได้ ดังนั้น หากการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานฎีกาดังกล่าว

/เป็นกรณีที่ ...

เป็นกรณีที่จะต้องใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ในขั้นนี้ควรพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการอนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา จึงขอให้อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี ประสานเทศบาลตำบลสันกลาง และเทศบาลตำบลปางตวรตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความพร้อมที่จะดำเนินการหรือไม่ และแจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐพล นราดิศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๓๗

<http://www.chiangmaillocal.go.th>

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รับที่ 3468
วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่รับ 28385
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๑๒๗๗๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานปฏิคา
ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับที่ 15140
วันที่
เวลา ๐.1 ก.ย. 2563

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๙๔๑๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๑๖๘๔๑

ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไข
ในท้ายประกาศว่าจะลงนามก่อนนี้ผู้กพันได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานงบประมาณว่า เนื่องจากการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๗,๕๗๗,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
มีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเองโดยตรงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๕ กำหนดว่างบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนำไปให้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ ซึ่งมีเจตนาให้หน่วยรับ
งบประมาณขอตั้งงบประมาณตามความจำเป็นตามภารกิจของหน่วยงานและเพื่อความเป็นเอกภาพ
ในการจัดสรรงบประมาณ กรณีเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานปฏิคา มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน้ำ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรงบประมาณและพิจารณา
ตรวจสอบโครงการตามฎีกาของราษฎรที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมกิจการพิเศษจัดส่งมา เงินอุดหนุนดังกล่าวจึงเป็นงบประมาณของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การโอนงบประมาณให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่สามารถ
กระทำได้ ดังนั้น หากการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานปฏิคาดังกล่าว เป็นกรณีที่จะต้องใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน
ที่ตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ในขั้นนี้ควรพิจารณาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการอนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อสนับสนุนงานปฏิคา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทราบผลการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ และขอให้จังหวัดประสานเทศบาล

/ตำบลสันกลาง...

ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง และเทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความพร้อมที่จะดำเนินการหรือไม่ และแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓, โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๔
ผู้ประสานงาน นางสาวกันทิมา ใจดี ๐๘-๖๐๑๘-๑๗๒๘

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๑๖๔๔๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 43691
วันที่ 20 ส.ค. 2563
สำนักงานงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานปฏิคา
ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เองพัฒนาและส่งเสริมการบรรหารงาน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ 115A๘

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๙๒๖๐

วันที่ 20 ส.ค. 2563

ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เวลา 14.๑7

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานปฏิคา จำนวน ๕๑,๒๖๒,๕๐๐ บาท
เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๘ โครงการ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลับกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานปฏิคา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน
๑ โครงการ เป็นเงิน ๗,๕๗๗,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเองโดยตรงตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๕ กำหนดว่างบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนำไปใช้สำหรับ
หน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ ซึ่งมีเจตนาให้หน่วยรับงบประมาณขอตั้งงบประมาณตามความจำเป็นตามภารกิจ
ของหน่วยงานและเพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดสรรงบประมาณ กรณีเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อสนับสนุนงานปฏิคา มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัย ภาวะปฏิคา
ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง

สพค.
เลขรับ 4984
วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา 17:19

/การจัดสรร...

การจัดสรรงบประมาณและพิจารณาตรวจสอบโครงการตามฎีกาของราชฎรที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมกิจการพิเศษจัดส่งมา เงินอุดหนุนดังกล่าว
จึงเป็นงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การโอนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จึงไม่สามารถกระทำได้ ดังนั้น หากการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานฎีกาดังกล่าว เป็นกรณีที่จะต้องใช้จ่าย
จากเงินอุดหนุนที่ตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ในชั้นนี้ควรพิจารณาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการ

อนึ่ง เนื่องจากในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นหน่วยรับงบประมาณที่ขอรับ
จัดสรรงบประมาณเองโดยตรง จึงควรที่จะต้องพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุน
งานฎีกาดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานะความเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางตรงศรีรัตน์ กล้าหาญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหางบประมาณด้านความมั่นคง ๑
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดหางบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๗